



## เทศบาลตำบลโนนบุรี

### อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

#### หัวข้อ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

**ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลโนนบุรี ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน เพื่อขอความคิดเห็นและมติจากการประชุมประชาคมในการขออนุญาตที่ดินสาธารณประโยชน์**

วันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลโนนบุรี ได้ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมประชาชนตำบลโนนบุรี ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ณ บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก (ประชาชนตำบลโนนบุรี ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน) ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยการรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และขอมติจากการประชุม เพื่อขออนุญาตที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) จำนวน ๔ แปลง สำหรับจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณเชิงเขาภูสิงห์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

#### ๑.ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

เทศบาลตำบลโนนบุรี ร่วมกับประชาชนตำบลโนนบุรี ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ได้ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และขอมติจากการประชุม เพื่อขออนุญาตที่ดินสาธารณประโยชน์ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) จำนวน ๔ แปลง สำหรับจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณเชิงเขาภูสิงห์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

#### ๒.สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม ประกอบด้วย เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลโนนบุรี จำนวนประมาณ ๔๐ คน

#### ๓.ผลจากการมีส่วนร่วม

ประชาชนตำบลโนนบุรี ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องการขออนุญาตที่ดินสาธารณประโยชน์ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) จำนวน ๔ แปลง โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขออนุญาตที่ดินสาธารณประโยชน์ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ทั้ง ๔ แปลง สำหรับจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณเชิงเขาภูสิงห์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ประชุมเห็นด้วยจำนวน ๔๐ คน ไม่เห็นด้วย - คน

#### ๔.การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลโนนบุรี ได้นำความคิดเห็นและมติที่ประชุมของประชาชนตำบลโนนบุรี ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมการประชุมประชาคม ไปดำเนินการขออนุญาตที่ดินสาธารณประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

#### รูปภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ด้านล่าง)



รูปภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ด้านล่าง)

